



## Thời điểm sơ tán khỏi thảm họa

Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn ở lại trong nhà khi xảy ra thảm họa như bão - lũ lụt, v.v..., cho nên bạn cần phải giữ bình tĩnh và nhanh chóng sơ tán. Trong trường hợp này, điều quan trọng là tất cả mọi người chung sức, chẳng hạn như kêu gọi các hộ gia đình hàng xóm có người cao tuổi sống một mình gần đó, v.v...

### Sơ tán theo phán đoán của bản thân ~ Hãy sơ tán ngay khi bạn cảm thấy nguy hiểm

Những năm gần đây, có nhiều trường hợp người sơ tán chậm trễ vì mưa lớn, v.v... do bão gây ra phải gánh chịu thiệt hại. Đặc biệt là trong những cơn mưa to tập trung đột ngột, bạn cần tự đưa ra quyết định và thực hiện sơ tán khi cảm thấy nguy hiểm vì có thể thông tin sơ tán được công bố chậm trễ. Đối với thiệt hại của bão hay lũ lụt, điều quan trọng là bạn phải nắm bắt thông tin chính xác thực hiện sơ tán sớm vì có thể biết trước thông tin thời tiết, v.v...

#### Ưu tiên 1

Nhanh chóng sơ tán đến nhà người thân hay người quen nếu nơi đó an toàn

#### Ưu tiên 2

Sơ tán đến Trung tâm Ishigase hay các trung tâm cộng đồng do thành phố lập ra.

#### Ưu tiên 3

Khi nhận thấy việc sơ tán, ngược lại còn nguy hiểm hơn, hãy thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong nhà

Trong trường hợp báo động được công bố ở thành phố Obu, các trung tâm cộng đồng và Trung tâm Ishigase sẽ trở thành chi nhánh ứng phó thảm họa, mọi người có thể sẽ sơ tán tự nguyện.

Về nơi lánh nạn của mỗi chi nhánh ứng phó thảm họa, vui lòng xác nhận ở trang 14.

### 3 cấp thông tin sơ tán

Thông tin sơ tán sẽ được đưa ra khi mọi người cần phải sơ tán do sự nguy hiểm của thảm họa đang đến rất gần. Ba cấp thông tin được đưa ra tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình huống và yêu cầu mọi người phải tiến hành sơ tán theo từng cấp độ. Các hướng dẫn hay khuyến cáo bất ngờ cũng có thể được đưa ra.

1

**Chuẩn bị sơ tán - Khuyến cáo sơ tán**  
Bắt đầu thực hiện sơ tán cho người cao tuổi, v.v...

! Là tình trạng dự kiến sẽ đưa ra khuyến cáo sơ tán hay hướng dẫn sơ tán (khẩn cấp).

! Những người cần được quan tâm đặc biệt như người cao tuổi, v.v... mất nhiều thời gian khi sơ tán và người hỗ trợ họ nên được thực hiện sơ tán đầu tiên.

! Những người khác sẽ bắt đầu chuẩn bị sơ tán như liên lạc với gia đình, sửa soạn các vật dụng cần thiết, v.v...

2

**Khuyến cáo sơ tán**

! Là tình trạng nguy cơ về thiệt hại do thảm họa được dự kiến, có thiệt hại về người tăng lên.

! Hãy nhanh chóng thực hiện sơ tán.

!

Nếu ra khỏi nhà có thể nguy hiểm đến tính mạng, hãy sơ tán đến khu vực an toàn gần đó, hay sơ tán nơi an toàn hơn trong nhà bạn.

3

**Hướng dẫn sơ tán (khẩn cấp)**

! Là khi có nguy cơ tình trạng thảm họa, v.v... trở nên tồi tệ hơn, thiệt hại về người tăng rất cao.

! Bên cạnh đó, những người chưa sơ tán phải đi sơ tán ngay lập tức.